



บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน

ระหว่าง

สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน กับ เทศบาลตำบลริมปิง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลริมปิง เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบคณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมุ่งเน้นให้หัวหน้าสถานีตำรวจทุกหน่วยประสานงานกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ตำรวจ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูนและการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์แห่งบทบัญญัติดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลริมปิง จะส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน ให้คำแนะนำ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณและอาสาสมัคร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ขอบอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๒. สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จะดำเนินการควบคุม และกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้เทศบาลตำบลริมปิง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนโยบาย แผนงาน หรือโครงการให้เกิดผลสำเร็จภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่างๆของ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน


ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกระยะ การประสานความร่วมมือและสนับสนุน โดยให้อยู่ภายใต้ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย และหลักศีลธรรมอันดีตลอดไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้น จำนวน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจข้อความข้อมตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน ทั้งนี้ให้ยึดถือบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วนี้ ไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ และจะมีผลผูกพันในการปฏิบัติร่วมกัน นับตั้งแต่วันที่ลงนาม เป็นต้นไป

ลงนาม ณ เทศบาลตำบลริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก 
(รุติพล อรุณสกุล)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน

(ลงชื่อ) 
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท  พยาน
(จำรัส โพธิยอด)
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง